



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

ที่ สก ๗๔๗๐๑/๔๙๗

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ระบุระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบบประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้ พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับในหน้าที่รับผิดชอบ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร เล่มนี้จะอำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยิ่งแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่โดยวิธีดังนี้

๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น

๒. จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓. จัดให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ไปทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประโยชน์ปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการฝึกอบรม

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว

๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เดินทางไกลไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -


ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่พึงพอใจมากเกี่ยวกับการฝึกอบรม เพราะได้ความรู้มากขึ้น ได้เห็นรับรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานปัจจุบันได้ ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้ในบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาของงานข้อบัญญัติ และอื่นๆ ในส่วนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง

รวมทั้งสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้าที่การงานกระทำผิดโดยเจตนาและไม่เจตนาทางวินัย
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้มาประกอบการทำงานในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร จึงขอสรุปผลสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(ลงชื่อ) 
(นายพัสกร โพริจกร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น
.....

(ลงชื่อ) 
(นางจิราพร พรหมทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด


- ทราบ

ความเห็น
.....

(ลงชื่อ) 
(นายอนันต์ สวัสดิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

- ทราบ

ความเห็น
.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวทัศนีย์ สิงหะ)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นายอนันต์ สวัสดิ์ ปลัด อบต. เบญจขจร (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง)	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง แลงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษให้สอดคล้องตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับล่าสุด รุ่นที่ ๔	ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ใช้งบประมาณ
๒	นายพิเชษฐ วงศ์อยู่ รองปลัด อบต. เบญจขจร (นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น)	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง งานก่อสร้าง ค่า K และการควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑๑	ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมภูริญา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการกระบวนการปฏิบัติงานและเทคนิควิธีการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง เพื่อให้พ้นการรับผิดชอบ พรบ.วินัย” รุ่นที่ ๑๓	ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมรัตนประไพ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับล่าสุด รุ่นที่ ๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี	ใช้งบประมาณ
๓	นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง โดยใช้โปรแกรม LTAX๓๐๐ V ๔.๐ การนำเข้าข้อมูลราคาฐานภาษี วิธีการสำรวจภาคสนาม และการปรับปรุงถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเก่าและถ่ายโอนข้อมูลปี ๖๔ ไปปี ๖๕ เพื่อการจัดทำแบบ ภตส.๑ - ๗ และภาษีป้ายได้ง่ายและจัดเก็บภาษีได้จริง”	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง แลงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ

๓	นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สินใช้ สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัช รีสอร์ท อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e - LAAS xitoxu ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อำเภอก เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	ใช้งบประมาณ
๔	นางจิราพร พรหมทอง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญ การพิเศษให้สอดคล้องตามมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความ พร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบของ ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆตามแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับล่าสุด รุ่นที่ ๔	ระหว่างวันที่ ๓๓ - ๓๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมคลาสสิก คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมแนวทางตามหนังสือสั่ง การในการปฏิบัติ หรือบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การบริหารจัดการของอนุกรรมการ LTC/ นักบริบาล และการใช้งบประมาณ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ ประชาชนในสถานการณ์โควิด ๑๙” รุ่นที่ ๖	ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมภูวัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
๕	นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมสิดา แอควีตีวีตี้ รี สอร์ท เขาใหญ่ - นครนายก จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความ พร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบของ ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆตามแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับล่าสุด รุ่นที่ ๔	ระหว่างวันที่ ๓๓ - ๓๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมคลาสสิก คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ใช้งบประมาณ
๖	นายวรุฒม์ แก่นจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญาน	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกงาน ทะเบียนสินทรัพย์ พร้อมการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา สะสมเพื่อกระทบยอดปรับปรุงกับฐานสินทรัพย์ในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ e - LAAS) การโอนทรัพย์สินให้กับ หน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่ม ฐานข้อมูลสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับการ จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑.”	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ

๖	นายวรวิทย์ แก่นจันทร์ นักวิชาการศึกษานานาชาติ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัชรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
๗	นายพัศกร โพธิ์จักร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร ลำดับขั้นตอน การสรรหา การกำหนดกรอบ อัตราค่าจ้างสิทธิประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนค่าตอบแทน และการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ณ โรงแรมซีบีซี จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๘	ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อรับราชการและการบริหารราชการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ณ โรงแรมเดอะ เวลโล ไฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ บีเอ็มพี แทร์ค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	ใช้งบประมาณ
๘	นางสาวธัญมน อุปลัมภ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ พร้อมการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมเพื่อกระทบยอดปรับปรุงกับฐานสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS) การโอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มฐานข้อมูลสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง และงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แม่) และหน่วยงานภายใต้สังกัด (ลูก) เพื่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสินทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” รุ่นที่ ๑๑	ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕	โรงแรมอำนวยการสุข จังหวัดขอนแก่น	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัชรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ

๘	นางสาวธัญมน อุปลัมภ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e - LAAS xitoexu ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความ พร้อมในการปิดงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับงานทะเบียนทรัพย์สินใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) (ฐานข้อมูลทรัพย์สิน = งบการเงิน) ซึ่งเป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑	ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี	ใช้งบประมาณ
๙	นางสาวเนตนา รัตน์ประโคน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญ การพิเศษให้สอดคล้องตามมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๑๐	นายบัณฑิต สวัสดิ์รัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงาน ดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
๑๑	นางสาวเกตุวดี สิทิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อรับราชการและการบริหารราชการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ณ โรงแรมเดอะ เวิลด์ โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ บีเอ็มพี แตรีก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	ใช้งบประมาณ
๑๒	นางสาวศรีไพร สายบุตร ครู คศ.๑	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยใน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึก ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒	วันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดย ใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สิน สิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารภา รชที่ ๒๓ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Agreement - Based Management:PABM) ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และผู้นำ วิชาการเน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Smart Active Learning) และใช้แพลตฟอร์มสถานศึกษา ออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรมตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งสู่การขงมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แนวใหม่ (วPA ทุกระดับ" (ชำนาญการ ชำนาญ การพิเศษ เชี่ยวชาญ)	ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ

๑๓	นางสาววรรณวิภา แต้มทอง ครู คศ.๑	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒	วันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัชรี รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารฯ รัชที่ ๒๓ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Agreement - Based Management:PABM)ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และผู้นำวิชาการเน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Smart Active Learning) และใช้แพลตฟอร์มสถานศึกษาออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสู่การขอมัติหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วปา ทุกระดับ" (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ)	ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมพนักงานจ้าง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวรุดจิรา ห้อยมาลัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอ เมืองนครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมแนวทางตามหนังสือ สั่งการในการปฏิบัติ หรือ บริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่การ บริหารจัดการของ อนุกรรมการ LTC/ นัก บริหาร และการใช้ งบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ช่วยเหลือประชาชนใน สถานการณ์โควิด ๑๙” รุ่น ที่ ๖	ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมภูริญา รีสอร์ท เขา ใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
๒	นางสาวสาวิตรี สิริเวช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกงานทะเบียน สินทรัพย์ พร้อมการตรวจสอบค่า เสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์การ ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่า เสื่อมราคาสะสมเพื่อกระทบยอด ปรับปรุงกับฐานสินทรัพย์ใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - LASS) การโอนทรัพย์สินให้กับ หน่วยงานภายใต้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการเพิ่ม ฐานข้อมูลสินทรัพย์ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับการ จัดทำรายงานการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	ใช้งบประมาณ
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ของรัฐในจังหวัด สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ ห้องประชุมคานินต์ยานาคสุขศรี	ใช้งบประมาณ

		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สินยีสิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัซ รี สอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
๓	นางสาวคณิตา แสงศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สินยีสิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัซ รี สอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมพร้อมเปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e - LAAS xitoexu ๒๕๖๕	ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ
๔	นางสาวพจนีย์ จันลา	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติสำรวจทรัพย์สินยีสิน สท. ๑ - ๓ และการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๔	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เซนต์โทรเปซ บัซ รี สอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวทัศนีย์ สิงหะ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นการบริหาร แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัด ชลบุรี	ใช้งบประมาณ
		โครงการอบรม "หลักสูตรนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๕"	ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	ใช้งบประมาณ
		โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร ผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๔"	ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕	ณ ภูสักรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	ใช้งบประมาณ
๒	นายสอาด ชื่นนอก	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ประธานสภา และ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายในบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น	ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยเขต สระแก้ว	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสำรวย เกตุชาติ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการบริหารแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๒	นางพรทิพย์ ตริ่มงคล	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการบริหารแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๓	นางนริศรา วงศ์จอม	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการบริหารแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๔	นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการบริหารแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๕	นางสุนัดดา บุญเยี่ยม	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ

๖	นางขวัญเรือน พันหนองแสง	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการบริหารแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๗	นายอนงค์ กองชั้น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายในการราชการส่วน ท้องถิ่น	ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕	ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเขตสระแก้ว	ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจจร อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว

มีบุคลากร ดังนี้

คณะผู้บริหาร จำนวน ๔ คน
สมาชิกสภา จำนวน ๓๐ คน
ข้าราชการ จำนวน ๑๑ คน
ข้าราชการ ครู จำนวน ๒ คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ คน

รวม ๓๗ คน

สรุปสถิติผู้เข้าร่วมอบรม

คณะผู้บริหาร จำนวน ๒ คน
สมาชิกสภาฯ จำนวน ๗ คน
ข้าราชการ จำนวน ๑๑ คน
ข้าราชการ ครู จำนวน ๒ คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ คน

รวม ๒๖ คน

(ลงชื่อ) *พัสกร โพธิจักร*

(นายพัสกร โพธิจักร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ